

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

**ผู้มาประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญเรือง ศรีเมือง	ประธานสภา อบต.	บุญเรือง ศรีเมือง
๒	นางอัมพร ไชยทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑	อัมพร ไชยทอง
๓	นางเสาร์แก้ว วงค์ขัติย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	เสาร์แก้ว วงค์ขัติย์
๔	นายเสาร์ อินปินตา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	เสาร์ อินปินตา
๕	นายนพรัตน์ ทาทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นพรัตน์ ทาทอง
๖	นายราชันย์ จุมปูเครือ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	ราชันย์ จุมปูเครือ
๗	นายจันท์ ศรีชัยอินทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	จันท์ ศรีชัยอินทร์
๘	นายเรืองศักดิ์ ตี้อคำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	เรืองศักดิ์ ตี้อคำ
๙	นายดุสิต ทาทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	ดุสิต ทาทอง
๑๐	นายประหยัด จอมภา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓	ประหยัด จอมภา
๑๑	นายธวัชชัย บุญแก่ง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	ธวัชชัย บุญแก่ง
๑๒	นายจำรัส พันธุ์กิ่ง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	จำรัส พันธุ์กิ่ง
๑๓	นายนิรันดร์ ขวัญใจ	รองประธานสภา อบต.	นิรันดร์ ขวัญใจ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอุทัย วิรัตน์เกษม	นายก อบต.จำป่าหวาย	อุทัย วิรัตน์เกษม
๒	นายสมชาย ขวัญใจ	รองนายก อบต.จำป่าหวาย	สมชาย ขวัญใจ
๓	นายพิศิษฐ์ ละเอียดธำรงค์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒	พิศิษฐ์ ละเอียดธำรงค์
๔	นายบุญช่วย มหารวรรณศรี	รองนายก อบต.จำป่าหวาย	บุญช่วย มหารวรรณศรี
๕	นายชัยชนะ ภาระจำ	เลขานุการนายก อบต.	ชัยชนะ ภาระจำ
๖	นายชูศักดิ์ กาลัญญูตานนท์	หมอพื้นบ้าน	ชูศักดิ์ กาลัญญูตานนท์
๗	นางวิวิwah วงศ์ชัย	หัวหน้าสำนักปลัด	วิวิwah วงศ์ชัย
๘	นายวันชัย บุญแก่ง	สารวัตรกำนัน	วันชัย บุญแก่ง
๙	นายสุรศักดิ์ กั้นธิยะ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙	สุรศักดิ์ กั้นธิยะ
๑๐	นายบุญมี ศรีเมือง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	บุญมี ศรีเมือง
๑๑	นายยงยุทธ มิ่งขวัญ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘	ยงยุทธ มิ่งขวัญ
๑๒	นายพงษ์พันธ์ เจริญ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗	พงษ์พันธ์ เจริญ
๑๓	นายกิตติพงษ์ จอมภา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓	กิตติพงษ์ จอมภา
๑๔	นายปฎิญา ขวัญใจ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒	ปฎิญา ขวัญใจ
๑๕	นายวิเชียร ใฝ่ใจ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	วิเชียร ใฝ่ใจ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑๖	นายธราวุฒิ มหารวรรณศรี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑	ธราวุฒิ มหารวรรณศรี
๑๗	นางพรอารีย์ เสมอเชื้อ	ผู้อำนวยการกองคลัง	พรอารีย์ เสมอเชื้อ
๑๘	นายสมพงษ์ ศิริกัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	สมพงษ์ ศิริกัน
๑๙	นายอิสสระ อีธรรมปัญญา	เลขานุการสภา อบต.	อิสสระ อีธรรมปัญญา
๒๐	นางพงษ์สิริ ปิยะมาน	นักประชาสัมพันธ์	พงษ์สิริ ปิยะมาน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ได้กล่าวเรียนเชิญนายเรืองศักดิ์ ตือคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย หมู่ที่ ๔ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- กล่าวเชิญนายบุญเรือง ศรีเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนด

#### ระเบียบวาระที่ ๑

#### เรื่อง ประธานสภา อบต. แจ้งให้ทราบ

๑. แจ้งกำหนดการพิธีสักการะพญาเหี้ยวคำกำหนดในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๒. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งน้ำซับน้ำจำในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. การแต่งกายชุดจิตอาสา

#### ระเบียบวาระที่ ๒

#### เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุม

- ที่ประชุมไม่มีการแก้ไข	มีมติรับรอง	จำนวน	๑๑	เสียง
	ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	๒	เสียง

#### ระเบียบวาระที่ ๓

#### เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ญัตติ ขอความเห็นชอบขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ และขออนุญาตใช้ที่ดินบางส่วนเพื่อใช้เป็นสถานที่บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลจำป่าหวาย

ประธานสภา อบต.

๓.๑ เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ และขออนุญาตใช้ที่ดินบางส่วนเพื่อใช้เป็นสถานที่บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลจำป่าหวาย ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

กระผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ได้ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ได้ออกมารังวัดที่ดิน ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๐๖๒๐ ประเภท

พลเมืองใช้ร่วมกัน(สุสานเก่า) ในพื้นที่ หมู่ ๑๑ บ้านจำป่าหวายทุ่ง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลจำป่าหวายตำบลของเรา จำนวน ๒ ไร่ จากทั้งหมด ๒๗ ไร่ ๓ งานตามที่เคยได้แจ้งในที่ประชุมแล้วนั้น

จากผลการรังวัดจากสำนักงานที่ดินจังหวัด แจ้งว่าบริเวณที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลขอใช้นั้น เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งไม่มีบุคคลใดครอบครองมาก่อน ซึ่งบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้นั้นอยู่นอกเขตหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๐๖๒๐ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน(สุสานเก่า) อย่างที่พวกเราเข้าใจกัน ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักงานที่ดินในเบื้องต้น พบว่ามีที่ดินรกร้างว่างเปล่านอกเขตหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวนประมาณ ๑๖ ไร่ ๓ งาน

เพื่อเป็นการสงวนให้ที่ดินดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกันและป้องกันการบุกรุกในอนาคต ผู้บริหารฯ จึงเสนอให้ขึ้นทะเบียนที่ดินรกร้างว่างเปล่าดังกล่าว และเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารจัดการขยะ จำนวน ๒ ไร่ ซึ่งทางผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าร่วมประชุมประชาคมกับประชาชนบ้านจำป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนที่ดินรกร้างว่างเปล่าดังกล่าว จำนวน ๑๖ ไร่ ๓ งาน และเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว จำนวน ๒ ไร่ เพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการขยะภายในชุมชนตำบลจำป่าหวาย ซึ่งได้แจกจ่ายสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๐๖๒๐ และสำเนาขอบเขตที่ดินที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ให้ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว

ในการเสนอขอความเห็นชอบการขอขึ้นทะเบียนเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและการขอความเห็นชอบการใช้ที่ดิน สำหรับบริหารจัดการขยะภายในชุมชนตำบลจำป่าหวาย ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อน ที่ประชุมจะขัดข้องและมีความเดือดร้อนหรือไม่อย่างไรในการขึ้นทะเบียนที่ดินรกร้างว่างเปล่า และการขอใช้ที่ดินบางส่วนเพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการขยะภายในชุมชนตำบลจำป่าหวาย

เลขานุการสภา อบต.

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘ ทวิ ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งได้ถอนสภาพตามมาตรา ๘ (๑) แล้ว รัฐมนตรีมีอำนาจที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุมมีท่านใดจะซักถามในประเด็นใดอีกหรือไม่ และขัดข้องและมีความเดือดร้อนหรือไม่อย่างไร ในญัตติขอความเห็นชอบขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ และขออนุญาตใช้ที่ดินบางส่วน จำนวน ๒ ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลจำป่าหวาย

หากไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดเสนอความคิดเห็น ขอมติครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ และเห็นชอบให้ใช้ที่ดินบางส่วน จำนวน ๒ ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลจำป่าหวาย ดังนี้

- เห็นชอบ	๑๑	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
- งดออกเสียง	๒	เสียง

### ๓.๒ ญัตติเรื่อง การรับรองหมอฟันบ้าน

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓.๒ ญัตติเรื่อง การรับรองหมอฟันบ้าน ขอเชิญ  
ทางฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย  
ตามที่นายชูศักดิ์ กาลัญญูดานนนท์ ได้ยื่นเอกสารประกอบการขอรับการพิจารณา  
รับรองหมอฟันบ้าน นั้น ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วน  
ตำบลจำป่าหวาย ได้ตรวจสอบเอกสารแล้วปรากฏว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการ  
รับรองหมอฟันบ้าน

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องการรับรองหมอฟันบ้าน พ.ศ.  
๒๕๖๒ ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิเสนอ (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง และข้อ ๗ การเสนอให้รับรองหมอฟันบ้าน ให้เสนอโดยวิธีดังนี้  
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ให้ยื่นคำขอเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ  
พร้อมบันทึกหรือรายงานการประชุมของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา มี  
มติเสนอให้มีการรับรองบุคคลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ประธานสภา อบต.

ทั้งนี้จึงขอเชิญคุณชูศักดิ์ กาลัญญูดานนนท์ ผู้ยื่นคำขอรับรองหมอฟันบ้าน ได้  
แนะนำตัวและนำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายชูศักดิ์ กาลัญญูดานนนท์

ผมนายชูศักดิ์ กาลัญญูดานนนท์ ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหมอฟันบ้าน ก่อนอื่น  
ผมต้องขอแนะนำตัวเองก่อนครับ ผมอายุ ๕๙ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๑  
ตำบลจำป่าหวาย จบการศึกษาระดับอนุปริญญา โดยเริ่มเรียนรัฐภูมิปัญญาการแพทย์  
พื้นบ้าน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ และเริ่มให้การรักษาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ รวมระยะเวลา  
กว่า ๓๘ ปี สถานที่ให้การรักษาเริ่มต้นในจังหวัดพะเยา จนได้มาอาศัยในพื้นที่ตำบล  
จำป่าหวาย จนถึงปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วยที่เคยให้การักษา มากกว่า ๕๐๐ คน  
กระบวนการในการสืบทอดความรู้ของหมอฟันบ้าน เช่น พิธีมอบครู หรือการตั้งขันธ  
โดยคุณพ่อหมอ ลือชัย กาลัญญูดานนนท์ ได้สอนการปรุงตำรับยา วิธีการใช้ยา  
ตลอดจนวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค ให้แก่ลูกชายทั้ง ๔ คน ได้แก่ หมอประจวบ  
กาลัญญูดานนนท์ หมอชูศักดิ์ กาลัญญูดานนนท์ หมอพันธุศักดิ์ กาลัญญูดา  
นนนท์ และหมอประจักษ์ กาลัญญูดานนนท์ ความเชี่ยวชาญ/โรคที่มีความชำนาญใน  
การรักษา มีประสบการณ์การรักษา ได้แก่ โรคไซนัส ภูมิแพ้ ริดสีดวงจมูก ริดสีดวง  
ทวาร ทั้งนี้ในรายละเอียดปลีกย่อยของขั้นตอนและวิธีการรักษาผมได้ยื่นเอกสารให้  
ทางกองสาธารณสุขไว้แล้วหากท่านใดมีข้อสงสัยใดก็สามารถขอตรวจสอบดูได้ครับ

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุมมีท่านใดจะซักถามในประเด็นใดหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายราชันย์ จุมปูเครือ

ผมนายราชันย์ จุมปูเครือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย  
หมู่ที่ ๘ ผมขอเรียนถามว่าถ้าต้องการจะซื้อยามารักษาเอง ไม่ทราบว่าจะมีขายหรือ  
ป่าวครับ

นายชูศักดิ์ กาลัญญูดานนนท์

ผมนายชูศักดิ์ กาลัญญูดานนนท์ สำหรับวิธีการรักษาผมจำเป็นต้องทำการ  
รักษาด้วยตัวเอง ซึ่งต้องดูอาการของผู้ป่วย ว่าควรใช้ยาในปริมาณเท่าใด รวมถึง  
ระยะเวลาในการให้การักษา ซึ่งการที่จะให้ผู้ป่วยนำยากลับไปทำการรักษาเอง อาจ  
ทำตามวิธีการรักษาไม่ถูกต้อง และอาจเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วยครับ

ประธานสภา อบต. ที่ประชุมมีท่านใดจะซักถามในประเด็นใดอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่  
 ประชุมใน ญัตติเรื่อง การรับรองหมอพื้นบ้าน หรือไม่ ขอเชิญครับ  
 ที่ประชุม มีมติรับรองหมอพื้นบ้าน ดังนี้

- รับรอง	๑๑	เสียง
- ไม่รับรอง	๐	เสียง
- งดออกเสียง	๒	เสียง

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมท่านใดมีประเด็นอภิปราย  
 หรือมีเรื่องแจ้งใดๆ ต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ

นายเสาร์ อินปินตา ฌมนายเสาร์ อินปินตา สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ ๓ ผมขอเรียน  
 ฌมทางฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข ว่าเราสามารถให้  
 การช่วยเหลือเป็นตัวเงินแทนการใช้ความช่วยเหลือเป็นกระเบื้องมุงหลังคาได้หรือไม่  
 ครับ เนื่องจากหากมองความเป็นจริงแล้ว เมื่อเกิดเหตุพายุฝนแล้วทำให้กระเบื้อง  
 ได้รับความเสียหายแต่ด้วยบางบ้านมีความพร้อมก็มีการจัดหาจัดซื้อมาซ่อมแซมก่อน  
 แต่หากจะรอความช่วยเหลือจากทาง อบต.ซึ่งค่อนข้างล่าช้าอาจทำให้เกิดความ  
 เสียหายและความยากลำบากในการใช้ชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งหากทำการซ่อมแซม  
 เรียบร้อยแล้ว และได้รับการช่วยเหลือมาเป็นกระเบื้องมุงหลังคาในภายหลังอีกก็ถือ  
 ว่าไม่มีความจำเป็นแล้ว ทั้งนี้จึงขอให้ท่านได้พิจารณาเป็นการช่วยเหลือเป็นตัวเงิน  
 แทนดีกว่าครับ

นายดุสิต ทาทอง ฌมนายดุสิต ทาทอง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ ๗ ผมขอฝากทาง  
 ผู้บริหารได้เข้าไปเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายทุ่งคำ - ร่องขี้  
 ด้วยครับ เนื่องจากมีความเสียหายเป็นอย่างมากแล้ว

นายบุญมี ศรีเมือง ฌมนายบุญมี ศรีเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ผมมีความเป็นด้วยกับท่านสมาชิก  
 อบต.หมู่ที่ ๓ ครับ จากที่ผ่านมาเห็นว่า อบต.ให้การช่วยเหลือสาธารณสุขแบบนี้  
 ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีครับ แต่เหตุใดครั้งนี่จึงได้ซื้อกระเบื้องแจกครับ ซึ่งบางครั้ง  
 ของได้มาก็ไม่ตรงกับความต้องการ อย่างไรก็ตามขอฝากทางท่านผู้บริหารได้พิจารณาใน  
 ครั้งต่อไปครับ

นายธวัชชัย บุญแก่ง ฌมนายธวัชชัย บุญแก่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ผมขอเรียนฌมเกี่ยวกับ  
 ถนนสายจำป่าหวาย หมู่ที่ ๕ เชื่อมตำบลแม่กาครับ ว่าเมื่อใดจะได้ดำเนินการเสียที่  
 เนื่องจากชาวบ้านก็มาฌมกันมากแล้ว ไม่ทราบว่าจะเรื่องไปถึงไหนแล้ว

นายพิศิษฐ์ ละเอียดธำรงค์ ฌมนายพิศิษฐ์ ละเอียดธำรงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ผมขอเรียนฌมกับทาง  
 ฝ่ายบริหารครับ งานซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนมูล ไม่ทราบว่าจะ  
 ดำเนินการซ่อมแซมให้ได้เมื่อใดครับ ฌมมาก็ครั้งก็บอกว่าผู้รับเหมาจะเข้ามา จะเข้า  
 มา นี้ก็นานมากแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครเข้ามาดำเนินการเสียที่ ทั้งนี้ผมขอความ  
 ชัดเจนด้วยครับเพื่อจะได้ไปตอบคำถามชาวบ้านได้

นายสมชาย ขวัญใจ ฌมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายก อบต.จำป่าหวาย สำหรับโครงการ  
 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ นั้น ซึ่งผมเองก็ไม่ได้นั่งนอนใจโดยให้  
 ทางกองช่างคอยประสานกับทางผู้รับเหมาอยู่ตลอด ซึ่งล่าสุดก็เลยระยะเวลาทาง  
 อบต.ก็จะได้คิดค่าปรับตามจำนวนวันที่พันสัญญาจ้าง ซึ่งทางผู้รับเหมาก็รับปากว่าจะ  
 เข้าดำเนินการภายในสองสามวันนี้ครับ ขอให้ท่านได้ใจเย็นหน่อยครับ

ส่วนทางถนนสายจำป่าหวาย หมู่ที่ ๕ เชื่อมตำบลแม่กานัน เป็นงานของทาง อบจ.ศรีบ ซึ่งวันก่อนทาง อบจ.ได้มีหนังสือแจ้งเข้ามาว่ามีผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งระยะเวลาเข้าทำงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ผมจะได้คอยให้ทางกองช่างประสานไปยัง อบจ. เป็นระยะๆ ครับ

นายประหยัด จอมภา

ผมนายประหยัด จอมภา สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ ๑๓ จากโครงการต่างๆ ที่ทางสภาได้อนุมัติให้ดำเนินการจำนวนมากมาย แต่จากที่สังเกตเห็นว่ามีการดำเนินการล่าช้า ด้วยเหตุว่ามีผู้รับจ้างเป็นรายเดิม ซึ่งเป็นเหตุให้ทำงานล่าช้าหรือป่าว ผมจึงเห็นว่าควรจะหาผู้รับเหมาที่หลากหลายครับ เพื่องานจะได้เดินไม่ต้องรอให้งานนี้เสร็จแล้วค่อยไปทำงานนั้นต่อ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ทันทั่วทั้งที่ครับ

นายสมพงษ์ ศิริกัน

ผมนายสมพงษ์ ศิริกัน ผู้อำนวยการกองช่าง ผมขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมถนนสายจำป่าหวาย หมู่ที่ ๕ เชื่อมตำบลแม่กานัน เนื่องด้วยเป็นงานและความรับผิดชอบของทาง อบจ.เขาศรีบ เราไม่สามารถเข้าไปเร่งให้เขาทำโน่นทำนี่ได้ตั้งใจเราครับ ซึ่งก่อนนี้ทาง อบจ.ได้มีหนังสือแจ้งว่าได้สรรหาผู้รับจ้างได้แล้ว ส่วนจะลงพื้นที่เมื่อใดนั้นยังไม่มีกำหนด แต่อย่างไรก็ตามผมจะได้คอยติดตามครับ จะไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดครับ เมื่อมีความคืบหน้าจะได้แจ้งไปยังทางท่านครับ

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุมมีท่านใดจะซักถามหรือชี้แจงในประเด็นใดอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.

ลงชื่อ อิศสระ ธีรธรรมปัญญา ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายอิสสระ ธีรธรรมปัญญา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ บุญเรือง ศรีเมือง ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายบุญเรือง ศรีเมือง )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล